
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลชุมพล 
สมัยสามัญ   สมัยท่ี 3  ครั้งท่ี  2/2557  

วันท่ี  27  สิงหาคม   2557  เวลา  09.00  น. 
ณ. ห)องประชุมสภาเทศบาลตําบลชุมพล 

................................................................................................. 
รายช่ือผู)เข)าประชุม 
ลําดับ

ท่ี 
ช่ือ  -  สกุล ตําแหน2ง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 

1 นายสุนทร  ขุนรักษ� ประธานสภาฯ สุนทร  ขุนรักษ�  
2 นายบุญทอง  เมืองไข� รองประธานสภาฯ บุญทอง  เมืองไข�  
3 นายสุชาติ   นิ่มวุ�น สมาชิกสภาฯ สุชาติ   นิ่มวุ�น  
4 นายถาวร   ฤทธิ์นิ่ม สมาชิกสภาฯ ถาวร   ฤทธิ์นิ่ม  
5 นายปราโมทย�   รักจันทร� สมาชิกสภาฯ ปราโมทย�   รักจันทร�  
6 นายช�วง  อินทนะนก สมาชิกสภาฯ ช�วง  อินทนะนก  
7 นายปรีชา   จันมาก สมาชิกสภาฯ ปรีชา   จันมาก  
8 นายโสพล   เรืองช�วย สมาชิกสภาฯ โสพล   เรืองช�วย  
9 นายพงศักด์ิ   อินทรเหมือน สมาชิกสภาฯ พงศักด์ิ   อินทรเหมือน  

10 นายจําลอง   คงดํา สมาชิกสภาฯ จําลอง   คงดํา  
11 นายวงศ�ศักด์ิ   วรศรี สมาชิกสภาฯ วงศ�ศักด์ิ   วรศรี  
12 นายสุรกฤษฎิ์   บุญญาพิทักษ� เลขานุการสภาฯ สุรกฤษฎิ์   บุญญาพิทักษ�  

 
รายช่ือผู)เข)าร2วมประชุม 
ลําดับ

ท่ี 
ช่ือ  -  สกุล ตําแหน2ง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 

1 นายวิภาส   นวลพุฒ นายกเทศมนตรี วิภาส   นวลพุฒ  
2 นายสัมภาส   มากคง รองนายกเทศมนตรี สัมภาส   มากคง  
3 นายโสภณ   สําแดง   รองนายกเทศมนตรี โสภณ   สําแดง    
4 นายวิรัช   บุญยัง ท่ีปรึกษาฯ วิรัช   บุญยัง  
5 นายมนูญ   รัตนพันธ� เลขานุการฯ มนูญ   รัตนพันธ�  
6 นายสุรพล  บุญยก ปลัดเทศบาล สุรพล  บุญยก  
7. นายบรรเจิด  ทองชูใจ หน.ฝAายปกครอง บรรเจิด  ทองชูใจ  
8 นายศิริทัศน�  อุบล ผอ.กองช�าง ศิริทัศน�  อุบล  
9 นายพงศ�มงคน  ขCางแกCว นักวิชาการศึกษา พงศ�มงคน  ขCางแกCว  

10 น.ส. ละออง  วุ�นแกCว จนท.วิเคราะห�นโยบายแลแผน ละออง  วุ�นแกCว  
11 น.ส. สุจินดา  เมืองไข� จนท.ช�วยเหลืองานกิจการสภา สุจินดา  เมืองไข�  
12 นางฐิติพร พ�วงแสง ผอ.กองคลัง ฐิติพร พ�วงแสง  
13 นางปริยา  ขุนชิต หัวหนCาฝAายอํานวยการ ปริยา  ขุนชิต  
14 น.ส.วาสนา มูสิกนิลพันธ� นักพัฒนาชุมชน วาสนา มูสิกนิลพันธ�  
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เริ่มประชุม เวลา 09.00 น 

หัวขCอการประชุม 
เลขานุการฯ   เม่ือองค�ประชุมพรCอมและสมาชิกพรCอม นายสุรกฏษฏิ์  บุญญาพิทักษ� สมาชิกสภา 
(สุรกฤษฎิ์) เทศบาลตําบลชุมพลเขต 1 ในฐานะเลขานุการฯ กล�าวนําในการประชุมสภาเทศบาลตําบล

ชุมพล สมัยสามัญประจําปH 2557 สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 2 และไดCเชิญใหCประธานจุดธูป-เทียน
บูชาพระพรCอมกัน เม่ือประธานทําพิธีเสร็จ  เลขาก็ไดCเชิญท�านประธานดําเนินการประชุม
ตามระเบียบวาระในการประชุมต�อไป 

ประธาน   ไดCกล�าวนําในการประชุม และไดCทักทายสมาชิกสภาเทศบาลและผูCบริหารทุกท�าน 
(สุนทร  ขุนรักษ;)  และไดCเขCาเรื่องการประชุมตามระเบียบวาระต�อไป   
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่อง  ท่ีประธานแจ)งให)ท่ีประชุมทราบ 
     1.1  ขอเชิญร�วมกิจกรรม โครงการเขCาวัดในวันธรรมสวนะ ปHงบประมาณ 2557
    ดCวยเทศบาลตําบลชุมพล ร�วมกับชมรมผูCสูงอายุเทศบาลตําบลชุมพล ไดCกําหนด
   กิจกรรมเขCาวัดในวันธรรมสวนะ ประจําปH 2557 เพ่ือเปLนการพัฒนาจิตใจใหCแก�ผูCสูงอายุ ใหC
   มีคุณภาพชีวิตท่ีดีท้ังสุขภาพกาย สุขภาพจิต รวมถึงสภาพแวดลCอมท่ีเหมาะสม และตCอง
   ไดCรับสวัสดิการและบริการท่ีดี อยู�อย�างมีคุณค�ามีศักด์ิศรี พ่ึงตนเอง มีส�วนร�วม และเปLนท่ียึด
   เหยี่ยวทางจิตใจของครอบครัวและมีโอกาสเขCาถึงขCอมูลข�าวสารอย�างต�อเนื่อง เพ่ือใหCการจัด
   กิจกรรมเปLนไปอย�างมีประสิทธิภาพ จึงขอเชิญท�านเขCาร�วมกิจกรรมพรCอมเชิญสมาชิกใน
   หมู�บCานเขCาร�วมกิจกรรม ในวันจันทร� ท่ี 1 กันยายน 2557 เวลา 08.30 น. ณ วัดบCานขัน 
   ตําบลชุมพล อําเภอศรีนครินทร� จังหวัดพัทลุง 
    1.2  เรื่องการไดCรับรางวัลชนะเลิศจากการเขCาร�วมโครงการประกวดผลิตภัณฑ�
   อาหาร ประเภท ผลิตภัณฑ�เครื่องแกงสCม แกงกะทิ และแกงเผ็ด ในงานวันเกษตรแห�งชาติ 
   ประจําปH 2557 เกษตรไทยยั่งยืน ฟOPนฟูภูมิปQญญา ร�วมพัฒนาอาเซียน ในวันอังคาร ท่ี 26 
   สิงหาคม 2557 ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง โดยมี รองศาสตราจารย� ดร.วิชัย 
   ชํานิ อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ ของคุณอําพา วรศรี ซ่ึงเปLนประธานกลุ�ม ชุมพล 
   เครื่องแกง ท่ีไดCรับงบประมาณสนับสนุนจาก เทศบาลตําบลชุมพล และไดCเปLนหนCาเปLนตา
   ใหCแก�ตําบลชุมพลของเราดCวย และไดCเชิญสมาชิกท่ีอยู�ในหCองประชุมปรบมือเพ่ือ 
   แสดงความยินดีในครั้งนี้ดCวย 
ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแล)ว 
ประธาน    รายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลชุมพล สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 
1      ประจําปH 2557 เม่ือวันท่ี 15 สิงหาคม 2557 เวลา 09.00 น ณ หCองประชุม
สภา    เทศบาลตําบลชุมพล ประธานไดCซักถามสมาชิกว�าตรงไหนไม�ถูกตCองบCางและขอมติ
ท่ีประชุม 
วงศ;ศักดิ์    สอบถามเรื่องโครงการราชดําริของ ม.14 ไดCไปถึงไหนแลCว 
ประธาน    บอกว�าเรื่องนี้ใหCพูดในวาระอ่ืนๆ 
รองนายกฯ   เอกสารในหนCา 9 ใหCเปลี่ยนจากคุณ มนูญ รัตนพันธ� เปLน พงศ�มงคน ขCางแกCว ดCวย 
(โสภณ สําแดง) 
ประธาน    ถCาไม�มีอะไรแลCวจะขอมติท่ีประชุม 
ท่ีประชุม   มีมติเห็นชอบ 11 เสียง 
     งด 1 เสียง (ประธาน)    
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ระเบียบวาระท่ี  3    เรื่อง  ท่ีคณะกรรมการท่ีสภาท)องถ่ินตั้งข้ึนพิจารณาแล)วเสร็จ 
    3.1   ญัตติ  ร�างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ�ายประจําปH 2558  วาระท่ี  2 
ประธาน    ไดCเชิญประธานคณะกรรมการแปรญัตติ คุณบุญทอง เมืองไข� รอง
ประธานสภา    ชี้แจง 
บุญทอง    ตามมติท่ีประชุมสภาเทศบาลตําบลชุมพล สมัยมามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 1 ประจําปH 
   2557 เม่ือวันท่ี 15 สิงหาคม 2557 ไดCมีมติรับหลักการแห�งร�างเทศบัญญัติงบประมาณ
   รายจ�าย ประจําปH 2558 ไดCกําหนดใหCผูCประสงค�จะแปรญัตติ ใหCยื่นคําแปรญัตติภายในวันท่ี 
   20 สิงหาคม 2557 นั้น 
    บัดนี้ ไดCสิ้นสุดระยะเวลาการยื่นคําแปรญัตติตามท่ีกําหนดแลCว ปรากฏไม�มีผูC 
   ประสงค�จะยื่นคําแปรญัตติ คณะกรรมการแปรญัตติไดCประชุมพิจารณาแลCว เม่ือวันท่ี 21 
   สิงหาคม 2557 มีมติเห็นชอบ ใหCเสนอร�างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ�ายประจําปH 2558 
   ตามร�างเดิม จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
    คณะกรรมการประกอบดCวย 

1. นายบุญทอง  เมืองไข�   ประธานฯ 
2. นายช�วง  อินทนะนก  กรรมการ 
3. นายพงษ�ศักด์ิ อินทร�เหมือน  กรรมการ 
4. นายปราโมทย� รักจันทร�  กรรมการ 
5. นายปรีชา  จันมาก   กรรมการ 

ประธาน    ในเม่ือไม�มีผูCประสงค�จะแปรญัตติตามท่ีประธานคณะกรรมการแปรญัตตินํา
เรียนมา      ก็คงร�างเดิมไวC จึงขอมติท่ีประชุมสภาเทศบาลตําบลชุมพลว�าจะใหCผ�านวาระท่ี 2 
หรือไม�    สมาชิกสภาเทศบาลตําบลชุมพลท�านใดเห็นชอบใหCผ�านวาระท่ี 2 กรุณายกมือ 
ท่ีประชุม   อนุมัติ  11 เสียง 
    งด  1 เสียง  (ประธาน) 
 
ประธาน    สั่งพัก  10 นาที 
ประธาน    หลังจากพัก 10 นาที แลCวดําเนินการประชุมต�อและเขCาวาระต�อไป 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องอ่ืนๆ 
ประธาน    เชิญเจCาหนCาท่ีผูCเก่ียวขCองโครงการราชดําริ และตอบขCอซักถามของคุณ วงศ�
ศักด์ิ 
บรรเจิด    แจCงความคืบหนCาในการทําหนังสือไปยังหน�วยทหาร 401 และใหCคุณบุญทอง ไดC
   ชี้แจงต�อ คุณบุญทองไดCปรึกษากับสมาชิกว�า การท่ีใหCคุณบุญทอง เขCาไปในหน�วยทหารเพียง
   คนเดียวเปLนเรื่องท่ียังไม�มีน้ําหนักในการพูดคุยมากเท�าไหร� และไดCเชิญพวกเราคือสมาชิก
   บางส�วนเขCาไป เพ่ือใหCเปLนทีมในการไปขอความช�วยเหลือ และเรื่องของโครงการดCวย ตCอง
   ส�งเอกสารท่ีเปLนโครงการไปชี้แจงกับหน�วยทหาร ช. 401 
ประธาน    เชิญสมาชิกท�านอ่ืน 
บุญทอง    ในเรื่องของ อบจ. ท่ัวประเทศมีนัดแต�งชุดดําในการประทCวงของปลัดสํานักนายกฯ 
   ท่ีไดCใหCสัมภาษณ�ทางสื่อใหCความเห็นท่ีไม�ดีกับ อบจ.ท้ังนี้เปLนท่ีน�าสังเกตว�าถCาจะนํา อบจ. ใหC
   เปLนกลุ�มกCอนก็จะมีอํานาจการต�อรองท่ีดีก็เลยทางปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ก็กล�าวขอโทษ
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วงศ;ศักดิ์    ปรึกษาเรื่องการท่ีใหCสมาชิกปรึกษาหารือ การท่ีจะเขCาไปคุยกับหน�วยทหาร
โดยเรา   ตCองรวมพลังและรวมกลุ�มกันใหCเกิดความสามัคคี เพ่ือใหCมีพลังในการพูดคุย กับหน�วยทหาร 
   เพ่ือท่ีจะ แกCไขปQญหาน้ําของตําบลชุมพลเรา ขาดแหล�งน้ําหลักในการอุปโภคบริโภคและเรา
   ตCองร�วมมือกันหลายฝAาย ไม�ว�า ผูCนําชุมชน หรือตัวแทนกลุ�มต�างๆดCวย ระดมความคิดและ
   หลังจากนั้นก็ทําเปLนเอกสารเขCาไปยื่นหน�วยทหาร 
ประธาน    เชิญสมาชิกท�านอ่ืน 
รองนายกฯ   แนวทางการพัฒนา และแกCไขปQญหาความเดือนรCอนของพ่ีนCองประชาชน ดูจากคํา
(สัมภาส มากคง)  รCองท่ีทางพ่ีนCองประชาชนเขียนคํารCองมาขอความช�วยเหลือ ก็มีอยู�มากพอสมควร 
และไดCไป   ดูทางกองช�างหลายคํารCองก็ไดCแกCไขปQญหาไปแลCว และท่ีเหลืออยู�บCางก็จะเปLนเรื่อง
ของการ   ขยายเขตไฟฟVาท่ีตCองใชCงบประมาณมาก ตCองใชCเวลา แต�หลังจากนี้ถCาพ่ีนCองเราเขียนคํารCอง
   มา ก็ตCองใชCงบประมาณปH 2558 ในส�วนท่ีกําลังจะดําเนินการอยู� ถนนสายไสฝVาย – ไส
   เลียบ 
    ท�อระบายน้ํา ศพด.บCานขัน ในส�วน ม.9 กําลังดําเนินการอยู�และตCองใหCขยายถนน
   ใหCเสร็จก�อน เพราะทางหลวงชนบทบวกไวCว�า ตCองขยายถนนออกไปอีก แลCวไปสิ้นสุดกับ
   ทรัพย�สินของพ่ีนCองประชาชนก็ตCองทําเปLนหนังสืออุทิศก�อน ถนนสาย วังข้ีไก� – หนองเสม็ด 
   ท่ีใชCงบประมาณ 2 ช�วง 
    ในส�วนของทางแยกควนดินสอ เปLนแยกท่ีเกิดอันตรายบ�อยก็ไดCพูดคุยกับทางหลวง
   ชนบท และในส�วนของ ควนดินสอ – ตCนยอม และทางหลวงจะจัดการดําเนินการในส�วน
   ของ ตCนยอม ถึง แยกเขCาอําเภอโดยใชCงบทางหลวงชนบท 
    เรื่องของ ม.9 ปQญหาเรื่องท�อระบายน้ําชลประทานชํารุดก็ไดCแกCปQญหาโดยการนํา
   ดินมาถม โดยใชCภูมิปQญญาชาวบCาน และถCาไดCผลดีก็จะนําไปใชCท่ีอ่ืนๆอีกในกรณีเดียวกัน 
    เรื่องของคํารCองท่ีคCางอยู�พวงเราก็เขCาไปสอบถามและติดตามไดC 
ประธาน    เชิญสมาชิกท�านอ่ืน 
วงศ;ศักดิ์    เรื่องท�อระบายน้ํา ศพด.บCานขันถCารอใหCถนนเสร็จก�อน ก็จะทําใหCกําแพง 
ศพด.บCาน   ขันพังเสียก�อน 
ช2วง    เรื่องไฟฟVาสามแยกวังข้ีไก� อยากใหCผูCเก่ียวขCองใหCไปดําเนินการใหCดCวย เพราะสาม
   แยกนั้นเวลากลางคืนจะมืดและกลัวว�าจะเกิดปQญหาอ่ืนๆอยากใหCปVองกันไวCก�อน 
    เรื่องของถนนสายหลังค�ายโคกสูงท่ีพ่ีนCอง ม.1,3 ,ฝากมาถามมีความคืบหนCาแค�ไหน
   แลCว 
    เรื่อง ใหCผูCบริหารแกCไขดCวย 
ประธาน    เชิญสมาชิกท�านอ่ืน 
ปราโมทย;   เรื่องประปาโคกสูง ว�าเสร็จหรือยัง และพรCอมท่ีจะใชCงานและใหCมีปริมาณน้ําประปา 
   เรื่องคูระบายน้ําของ ม.6 หนCาศาลาหมู�บCาน เห็นว�าทําแลCวไม�ไดCใชCประโยชน� เท�าท่ีควร 
   เรื่องการควบคุมดูแลคนขับรถ 
ประธาน    เรื่องของขCอซักถามของคุณปราโมทย�ใหCผูCเก่ียวขCองไดCตอบ 
รองนายกฯ   เรื่องไฟฟVาสามแยกวังข้ีไก� ไม�มีเสาไฟฟVาแรงตํ่าและขอความร�วมมือกับพ่ีนCอง  
(สัมภาส มากคง)  ประชาชน ถCาพ่ีนCองบCานหนึ่งบCานใดในระแวกนั้นยอมท่ีจะใหCใชCมิเตอร�ของเจCาของ
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   บCานจะติดต้ังไฟใหC แต�ในเรื่องของในอนาคตก็จะนําเรื่องปQญหาเหล�านี้ไปถึงทางหลวงชนบท 
   ส�วนเรื่องของไฟฟVาสามแยกวังข้ีไก�เพ่ือจะใหCติดต้ังไฟใหCดCวย และถนนสายม�วงลูกดํา – ควน
   ปริง จุดท่ีเปLนแยกขอความร�วมมือใหCเขCาติดต้ังไฟใหCดCวย จะรับไปประสานงานต�อไป 
    นพหนองโพธาตCองนําดินท่ีอ่ืนมาถม เพ่ือทําดินก้ันเอาไวCคงจะไดCผลดี เพ่ือบรรเทา
   ความเดือนรCอนของพ่ีนCองประชาชน 
    ถนนหลังค�ายโคกสูงตอนนี้ เราขอความช�วยเหลือมายัง นพค 43 แต�เครื่องจักรอยู�
   นอกพ้ืนท่ีอยู� 
    ประปา ม.7 บCานโคกสูง ดําเนินการเสร็จแลCวแต�เครื่องเกิดชํารุดและก็ดําเนินการ
   อยู� 
    โรงจอดรถของเทศบาลกําลังทําโครงการใหCกองช�างออกแบบอยู�และใชCงบประมาณ
   ใหCเหมาะสม 
    คนขับรถมี 3 คน และใหCเขาเหล�านั้นไดCดูแลรถอยู�แลCว 
กองช2าง    ชี้แจงเรื่องประปาโคกสูงเสร็จแลCวแต�มีปQญหาเรื่องของท�อแตกปลายทางและน้ํารั่ว
(ศิริทัศน;)  ตอนนี้กําลังดําเนินการอยู� 
ประธาน    เรื่องท�อระบายน้ํา ม.6 ใหCคุณช�วงชี้แจง 
ช2วง    เรื่องนี้ไดCงบประมาณมาจากจังหวัด สมัยท่ีคุณช�วงเปLนผูCใหญ�บCาน ม.6 งบประมาณ 
   2 -7 ลCาน ไม�เก่ียวกับงบของเทศบาล บอกว�าบางจุดก็มีปQญหาแต�ชาวบCานไดCแกCไขกันเอง 
   และไดCคุยกับหัวหนCาทางหลวงชนบท เพ่ือใหCช�วยถมดินใหCระยะทาง 100 เมตร 
ปรีชา    ใหCปรับผิวถนนสาย เสCนตCนเคียน ม.3 ท่ีเปLนหลุมเปLนบ�อและสายน้ําตกฟVาลั่น ม.14 
   ดCวย 
ท่ีปรึกษา   เรื่องเครื่องแกงของหมู�ท่ี 9 ต.ชุมพลท่ีไดCรับเกียรติบัตรเพ่ือเปLนเกียรติกับตําบลชุม
(วิรัช บุญยัง)  พล และใหCสมาชิกประชาสัมพันธ�ถึงพ่ีนCองประชาชนดCวยเพ่ือใหCรับทราบเรื่องโตYะหมู�บูชาท่ี
   อยู�ในหCองประชุมชุดนี้เห็นว�าไม�ค�อยเหมาะสมเท�าไหร� 
ประธาน    บอกว�าชุดนี้เปLนชุดชั่วคราว เม่ือประชุมครั้งก�อนก็ไดCอนุมัติซ้ือชุดใหม�แลCว 
    เรื่องของการประชาสัมพันธ� ผลงานของกลุ�มชุมพลเครื่องแกงท่ีไดCรับเกียรติบัตร
   และไดCรับเสียงปรบมือจากสมาชิกในหCองประชุม 
วงศ;ศักดิ์    ขอบคุณเสียงปรบมือ และจะไดCบอกกับประธานกลุ�มชุมพลเครื่องแกงไดC
รับทราบ 
นายกฯ    พูดถึงเรื่องน้ําประปา ม.7 โคกสูง เราไดCดําเนินการเสร็จแลCว แต�ท่ีมีปQญหาขณะนี้ 
(วิภาส นวลพุฒ)  คือ พ่ีนCองเราในบางพ้ืนท่ีและบางบCานทําท�อประปาแตกและเปZดน้ําท้ิงไวCเปLน
เวลานาน บาง   คนลืมปZดน้ําเปLนเวลา 2 เดือนก็มีและไดCย้ํากับสมาชิก ไดCใหCไปช�วยบอกพ่ี
นCองผูCใชCน้ําของเรา   ดCวย ใหCช�วยกันดูแลเรื่องน้ําเพ่ือประหยัดในการในการใชCน้ําอย�าเปZดน้ําท้ิง
ไวC และเม่ือพบเห็น   ท�อประปาแตกหรือชํารุดใหCแจCงมาทางเทศบาลโดยเร็วดCวย เพราะ
ไม�เช�นนั้นแลCวเกิดความ   เสียหายและสิ้นเปลือง และถCาพ่ีนCองเราตCองการเชื่อมต�อท�อประปาเพ่ือ
ขยายในการใชCน้ําก็   ใหCบอกกับเทศบาล เพ่ือจะใหCกองช�างไปจัดทําใหC ตรงไหนท่ีพ่ีนCองเราขอไฟ
ส�องทางมา ขอใหC   ดูดCวยว�ามีเสาไฟแรงตํ่ารึเปล�าถCาไม�มีไฟฟVาแรงตํ่าจะติดต้ังไฟไม�ไดCเพราะ
ตอนนี้ เราโดน    ฟVองรCองกันอยู�ในเรื่องการใชCไฟเกิน แต�ถCาผ�านมิเตอร�ของพ่ีนCองเราเองก็



สามารถติดต้ังไฟไดC   เลย 
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   ช�วยเหลือเครื่องจักรของ นพค.43 อยู�แลCวแต�ตอนนี้เครื่องจักรอยู�นอกพ้ืนท่ีอยู� และถCายังไง
   แลCวจะว�าจCางเครื่องจักรของเอกชนท่ีราคาไม�แพงมากเพ่ือแกCปQญหาใหCกับพ่ีนCองประชาชน 
    เรื่องคูระบายน้ํา ม.6 ท่ีมีปQญหาซ่ึงทางหลวงชนบทไดCต�อว�ามาก็ไดCชี้แจงไปว�า เปLน
   งบประมาณของผูCว�าราชการจังหวัดในสายงานของฝAายปกครอง 
ปราโมทย;   เพ่ิมเติม ใหCทางเทศบาลมีมาตรการกับผูCท่ีใชCน้ําไม�ผ�านมิเตอร� และใหCฝAายท่ี 
   เก่ียวขCองดําเนินการดCวย เพ่ือไม�ใหCกระทบกับคนส�วนใหญ� 
กองช2าง    เรื่องมาตรการการปVองกัน การโขมยน้ําซ่ึงตอนนี้ไดCทําหนังสือใหCกับหมู�บCานทุกหมู�
   เรียบรCอยแลCว 
รองนายกฯ   ในวันประชุมสัญจร กํานัน ผูCใหญ�บCาน เม่ือท่ีผ�านมาไดCพูดถึงมาตรการของพ่ีนCอง
   ประชาชนท่ีใชCน้ําโดยไม�ผ�านมิเตอร�ว�ามีมาตรการกฎ ระเบียบ ในเทศบัญญัติอยู�แลCว 
ประธาน    ฝากถึงฝAายปกครอง กํานัน ผูCใหญ�บCาน ช�วยประชาสัมพันธ�กับพ่ีนCอง
ประชาชนดCวย   และไดCแจCงในการพบปะไปด่ืมกาแฟสัญจร 30 สิงหาคม 2557 เวลา 08.00 น. 
ณ บCาน   ผูCใหญ�เล็ก ม.13 ดCวย 
ประธาน    ขอบคุณสมาชิก  ปZดประชุม 
    ปZดประชุมเวลา 11.00 น. 
    
 
        ลงชื่อ                                             ผูCจดรายงานการประชุม 
                               (   นายสุรกฤษฎิ์    บุญญาพิทักษ�   ) 
                                     ตรวจถูกตCอง 
 

   ลงชื่อ 
                         (  นายสชุาติ         นิ่มวุ�น  ) 
                              กรรมการตรวจรายงานการประชุม 

 
             
  ลงชื่อ 

                       ( นายช�วง         อินทนะนก ) 
                            กรรมการตรวจรายงานการประชุม 

        
                
     ลงชื่อ 
                        ( นายถาวร        ฤทธิ์นิ่ม ) 
                         กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 
 



          ลงชื่อ 
                         ( นายสุนทร      ขุนรักษ� ) 
                                                          ประธานสภาเทศบาลตําบลชุมพล 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
     
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
         
 
 
 
    
 
 
 
 
 


